

Số : /BC - DAGT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023.

Thực hiện Công văn số 1284/TTT-P3 ngày 16/11/2023 của Thanh tra tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 3892/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CD-TTg ngày 17/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa xin báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông là cơ quan chuyên ngành giúp cho UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng các dự án được phân công.

Với chức năng nhiệm vụ là chủ đầu tư các dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Ban luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao cán bộ, CCVC trong đơn vị không để xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Được sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Ban, từ khi thành lập Ban đến thời điểm hiện nay tại đơn vị chưa xảy ra trường hợp nào vi phạm về phòng, chống tham nhũng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện

- Tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Ban nắm bắt đầy đủ các nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm

2018, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng ; Kế hoạch số 3023/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Cấp ủy đã chỉ đạo Ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-DAGT ngày 30/01/2023 ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 để triển khai và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và các văn bản quy định mới của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi họp chi bộ, họp giao ban toàn Ban và công khai tại bảng thông tin nội bộ Ban, trên Trang thông tin điện tử của Ban.

- Phổ biến các văn bản về phòng chống tham nhũng : Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách ; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Việc ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Trong năm 2023 Ban đã ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023 tại văn bản số 473/KH-DAGT ngày 27/04/2023 và các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 11 CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 88/QĐ-DAGT ngày 30/01/2023 của Ban về việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 để triển khai thực hiện.

3. Việc rà soát nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, kết quả rà soát; giải pháp phòng ngừa tham nhũng sau khi rà soát.

Năm 2023, Ban có chuyển đổi 01 vị trí QLDA sang công tác tại phòng Kỹ thuật thẩm định và tuyển thêm 9 vị trí mới để phục vụ kịp thời trong công tác

chuyên môn thực hiện theo Kế hoạch số 277/KH-DAGT ngày 21/4/2020 về việc chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2020-2023.

4. Việc lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Ban đã thiết lập đường dây nóng cung cấp số điện thoại người đại diện giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để tạo thuận lợi cho người dân liên hệ phản ánh tại Bảng thông tin trước trụ sở của Ban. Đồng thời xây dựng chuyên mục đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử của Ban để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân phản ánh liên quan đến các dự án Ban quản lý.

5. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân; số buổi tiếp công dân trong kỳ báo cáo, số buổi tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử; tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, số đơn đã giải quyết, số đơn chưa giải quyết, lý do

Theo chức năng nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt thì Ban không có chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, Ban chỉ tổng hợp tham mưu cho UBND thành phố Nha Trang giải quyết.

Để phục vụ tốt cho công tác tham mưu về đơn thư khiếu nại, Ban đã bố trí một phòng tiếp công dân, lập sổ ghi chép nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân tổng hợp những kiến nghị của người dân để tham mưu cho Hội đồng.

6. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước; tại nơi thường xuyên tiếp xúc giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại.

Trong năm 2023 Ban đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-DAGT ngày 22/02/2023 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Lãnh đạo Ban luôn chỉ đạo cán bộ toàn Ban thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm đăng ký và phát hành lịch công tác, giấy mời qua mạng, nâng cao chất lượng hoạt động của các trang tin điện tử, nâng cao việc xử lý các công việc trên hệ thống quản lý điều hành và tiếp nhận xử lý các công việc trên hệ thống E-OFFICE.

+ Toàn bộ các cán bộ Ban xử lý các văn bản trên phần mềm E-OFFICE xử lý kịp thời, đúng thời gian quy định.

+ Tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% chứng thư số cơ quan và chữ ký số của Lãnh đạo cơ quan.

+ Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính : Lãnh đạo Ban luôn chỉ đạo cán bộ toàn Ban thực hiện tốt công tác tham mưu, xét duyệt và xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng qua hệ thống quản lý văn bản E-OFFICE.

7. Việc nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc : phương pháp tiến hành, giải pháp cụ thể.

Ban là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động, Ban không thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông, không áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Ban chỉ triển khai giải quyết thanh toán chi thường xuyên trên dịch vụ công trực tuyến tại kho bạc Nhà nước, lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua phát phiếu đánh giá mức độ hài lòng, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ban.

8. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn.

- Gương mẫu, liêm khiết, định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

- Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

9. Việc xử lý vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm, để CBCCVV thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi những thiếu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Đến nay Ban không để xảy ra trường hợp nào tham nhũng phải xử lý.

10. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giữa các phòng thuộc Ban việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, kịp thời phát hiện xử lý các vụ có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ Ban.

Trong năm 2023 Ban đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra nội bộ về thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban. Kết quả kiểm tra chấp hành tốt các quy định, chế độ đối với cán bộ CCVC và người

lao động; Các nội dung chi thường xuyên thực hiện đúng theo quy định hiện hành và Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban; Việc công khai, dân chủ, minh bạch các khoản đóng góp BHXH, BHYT, bảng lương, thu nhập tại phòng Kế toán và quyết toán thu, chi, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước đúng quy định.

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc kiểm tra thực hiện các quy chế của Ban đã ban hành.

III. ĐÁNH GIÁ, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN

1. Đánh giá chung

Nhìn chung việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại đơn vị trong thời gian qua có nhiều thuận lợi đó là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành có liên quan, sự phối hợp tốt giữa Lãnh đạo đơn vị với BCH công đoàn trong việc triển khai tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn gắn với các phong trào thi đua của đơn vị, đã góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, đồng thời là cơ sở quan trọng để cán bộ VC-NLĐ tham gia quản lý đơn vị, góp phần tích cực đến việc ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Không

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC. Không.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh KH
 - UBND tỉnh (Báo cáo);
 - Lưu: VT;KTrang.
- } (VBĐT)

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài